



ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๕

สำนักงานศาลยุติธรรม  
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ “รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้เสนอความเห็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามหน่วยงานที่ไม่สามารถจัดส่งรายงานการเงินได้ทันภายในกำหนด

สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระ ตามการจัดประเภทหน่วยงาน ในการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ที่จัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทันภายในกำหนดและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ส่งผลให้สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถจัดทำรายงานการเงินภาพรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำเนาส่งกรมบัญชีกลางได้ทันภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ของสำนักงานศาลยุติธรรมให้ปรากฏต่อหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีต่อ ๆ ไปของสำนักงานศาลยุติธรรม จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำเนาส่งกรมบัญชีกลางได้ทันภายในกำหนด จึงขอความร่วมมือในการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแล จัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานให้สำนักงานศาลยุติธรรม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปี งบประมาณ โดยเคร่งครัดเหมือนเช่นเดิม เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอติคม อินทุพุด)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักการคลัง กลุ่มการบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๒๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๘๒๕

E-mail : account@coj.go.th